

'อรรถพล' แกลงได้รับช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายอรรถพล เจริญชันษา ว่าที่อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศบป.4 กอ.รมน.) แกลงชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีกลุ่มบุคคล สื่อมวลชนเสนอข้อความเท็จโจมตีการปฏิบัติงานของ ศปก.พป. กรณีอ้างว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จากการถอนอายุต้นไม้ภายหลังการจับกุมขบวนการค้าไม้ข้ามชาติแก๊งมูหลานกว่า 100 ล้านบาท

นายอรรถพลแกลงว่า ในฐานะ ผอ.ศปก.พป. เป็นผู้สั่งการให้มีการดำเนินการจับกุมและขยายผลการตรวจสอบในทุกกรณีที่เกิดขึ้น ดังนั้น การระบุว่ามีการเก็บเงินจากช่วยเหลือมูหลานเป็นเงินมาวิ่งเต้นตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ จึงเป็นการใส่ร้าย ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีต่อกองบังคับการ

ปราบปราม เพื่อสืบหาตัวบุคคลและขบวนการที่สร้างความเสียหายให้ ศปก.พป. และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันทำงานแล้ว เชื่อว่าเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เป็นข้าราชการบางกลุ่มที่เสียประโยชน์ ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการจับกุมขบวนการค้าไม้ และอาจมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความไม่พอใจในการสรรหาอธิบดีกรมป่าไม้ด้วย

ด้านนายชีวะภาพแกลงว่า ที่ผ่านมามีความพยายามร้องเรียนผ่านบัตรสนเท่ห์และเป็นหนังสือลับเข้าสู่ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถึง 3 ครั้ง และทำให้เรื่องนี้กระจายไปเป็นหนังสือราชการไปทั่วประเทศ สร้างความเสียหายให้กับ ศปก.พป. และพาดพิงว่าชุดพยัคฆ์ไพรมีการเบี่ยงเบี่ยงเดือนละ 1 ล้านบาทด้วย ซึ่งไม่เป็นความจริง จึงได้เข้าแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปราม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

“ในหนังสือร้องเรียนระบุว่า ชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรเบี่ยงเบี่ยงเดือนละ 1 ล้านบาทและไม่ได้ทำงาน ไม่มีผลงาน ขอเรียนว่าข้อเท็จจริงคือ ชุดปฏิบัติการทั้ง 3 ชุด เบี่ยงเบี่ยงเฉลี่ยชุดละ 1 แสนบาท ก็แค่ 3 แสนบาทเท่านั้น และเป็นการเบิกจ่ายตามข้อเท็จจริงเมื่อออกปฏิบัติงาน และมีการรายงานผลทุกครั้ง” นายชีวะภาพกล่าว